

Những trải nghiệm đón Tết Dương lịch không nên bỏ lỡ tại Tây Ninh

14:37 30/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh 2 giờ chạy xe, Tây Ninh là điểm đến hấp dẫn bậc nhất tại Nam Bộ trong dịp Tết Dương lịch năm nay, với màn bắn pháo hoa rực rỡ và phiên chợ lá “độc lạ” tại núi Bà Đen.

Countdown và bắn pháo hoa hoành tráng

Vào tối 31/12/2024, chương trình nghệ thuật chào 2025 hoành tráng với màn đếm ngược và bắn pháo hoa mãn nhãn sẽ được tổ chức tại quảng trường ga đi cáp treo núi Bà Đen. Dự kiến, chương trình sẽ đón hàng nghìn người dân và du khách đổ về, hoà vào không khí đón chào năm mới đầy hào hứng tại ngọn núi cao nhất Nam Bộ.



Chương trình Chào 2025 hoành tráng sẽ tổ chức tại chân núi Bà Đen vào ngày 31/12/2024_Ảnh:

Sun World Ba Den Mountain

Chị Trần Thị Thảo (Vĩnh Long) cho biết: “Năm ngoái gia đình tôi đã vô cùng hào hứng khi được hoà vào dòng người xem pháo hoa và đón Tết Dương lịch tại đây. Cảm giác đếm ngược, đón năm mới ngay tại ngọn núi thiêng Bà Đen là một trải nghiệm rất khác biệt so với những nơi khác, vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa”.

Chương trình nghệ thuật Chào 2025 năm nay không chỉ có những màn biểu diễn vui nhộn đậm sắc xuân, mà còn có sự xuất hiện của Á hậu siêu toàn cầu quốc tế 2024 người Ấn Độ Sangeeta Rani, Hoa hậu Hoàn vũ Lào Soliya Bounsayngam, cùng dàn người mẫu trong màn trình diễn thời trang áo dài độc đáo. Cùng với màn pháo hoa mãn nhãn, chương trình nghệ thuật sẽ là lời chào đón năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc dành cho nhân dân và du khách.

Đi chợ bằng lá trên núi Bà Đen

Là một “đặc sản” của tỉnh Tây Ninh, chợ lá từ lâu đã có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách bởi cách thức mua bán độc lạ: mua hàng bằng lá. Chỉ bằng chiếc lá trên tay, bạn có thể mua được các món ăn dân gian đậm hương vị quê hương tại phiên chợ thú vị này.



Chợ lá Bà Đen sẽ được tổ chức vào chiều 31/12/2024_ Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Để mang đến một không khí đón xuân vui nhộn, chợ lá Bà Đen sẽ được tổ chức từ 16h - 18h30 ngày 31/12/2024, với rất nhiều món ăn dân gian hấp dẫn như bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, sắn hấp dừa, chè, xôi... Mỗi du khách khi đi qua cổng soát vé cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen sẽ được phát một chiếc lá bồ đề để mua đồ ăn và thức uống tùy chọn đi kèm.

Bà Đào Thị Việt, Phó Giám đốc Sun World Ba Den Mountain cho biết: “Với việc tổ chức chợ lá Bà Đen trong những giờ khắc cuối cùng của năm cũ, chúng tôi hi vọng du khách sẽ đón một mùa xuân ấm no, đủ đầy, một năm mới thật nhiều niềm vui”.

Ngắm thiên đường hoa và xem triển lãm đèn đăng

Những ngày cuối cùng của năm cũ, núi Bà Đen xứng danh là “thiên đường hoa” với hàng trăm loài hoa và hàng vạn gốc hoa đang đua nở ẩn hiện trong mây. Những loài hoa trở bông rực rỡ nhất trên đỉnh núi dịp này là hoa hồng ngoại với đủ các màu đỏ, vàng, hồng, cam..., hoa duyên cúc, cúc họa mi, hoa ngọc thảo, hoa phong lan, cẩm tú cầu, thu hải đường, hoa xác pháo đỏ, hoa lồng đèn...



Hoa hồng nở rộ trên đỉnh núi Bà Đen_Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Chị Nguyễn Ánh Hoa (TP. HCM) chia sẻ: “Lên núi Bà Đen tôi có cảm giác như đang ở Đà Lạt vậy. Không chỉ có khí hậu mát lạnh, hoa ở đây nở rất to, đẹp, màu sắc cũng rất đậm, sắc nét. Ở bất cứ góc nào trên đỉnh núi Bà Đen cũng có thể check-in với hoa. Tôi cũng rất mong đến tết Âm lịch để quay trở lại núi Bà ngắm hoa tulip, giống như là mình đi lạc ở xứ sở Hà Lan ấy, rất thú vị”.

Đến núi Bà Đen dịp này, du khách còn cảm nhận không khí Tết truyền thống độc đáo trong không gian triển lãm đèn đăng nghệ thuật, với 1.200 ngọn đèn đăng được làm thủ công từ các bức tranh Đông Hồ, tranh vẽ tay và tranh in dân gian. Tại triển lãm, không khí tươi vui của năm mới được khắc họa trong từng ngọn đèn đăng với những họa tiết vẽ rực rỡ sắc màu gợi nhắc ký ức về tuổi thơ như cá chép, các điệu múa lân sư rồng, hay các biểu tượng quen thuộc của văn hoá Nhật Bản như các Samurai, Sumo, Yokai, Geisha, kịch Noh, cá chép, mèo thần tài, Kitsune...



1.200 ngọn đèn đã được làm thủ công được triển lãm tại núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Bên cạnh đó, không gian triển lãm Phật giáo, show nhạc nước bên tôn tượng Bồ Tát Di Lạc và lễ dâng đăng diễn ra vào tối thứ 7 hằng tuần là những trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen. Với rất nhiều trải nghiệm vui chơi độc lạ, núi Bà Đen Tây Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn tại Nam Bộ trong dịp Tết Dương gần ngày này.

Lê Hà

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nhung-trai-nghiem-don-tet-duong-lich-khong-nen-bo-lo-tai-tay-ninh>